

คูดวงออนไลน์

(1 กันยายน 2561)

โดย ธรรมาธิปติ

วิบากกรรมร้าย กำลังตามมาเอาคืน ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของ คุณท่าใหม่ ซึ่งเป็นแฟนเก่าของคอลัมน์นี้ เกิดวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2502 เวลา 03.40 น. จันทบุรี เพศชาย

คุณท่าใหม่ เขียนมาถามข้อเดียวดังนี้ครับ

“สวัสดีครับอาจารย์ ผมเคยให้อาจารย์ดูดวงเมื่อปีก่อน มาตอนนี้อยากทราบอาจารย์ช่วยตรวจดวงชะตาอีกครั้งครับ ขอถามอาจารย์ข้อเดียวครับ ช่วงนี้ทำไมมีปัญหาเกี่ยวกับบริวารคนใกล้ตัวบ่อยมาก กับบ้านใกล้เรือนเคียงก็มี เรื่องไม่เป็นปัญหาก็กลับมีปัญหาได้ อาทิเจ้าจอร์จขวาง ซ่อมบ้านเสียดัง ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ”

ผมเคยดูดวงให้คุณท่าใหม่ ลงในฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ขอแนะนำให้คุณย้อนกลับไปอ่านดูก็จะเห็นว่า ทุกสิ่งเป็นไปตามที่ผมเคยพยากรณ์เอาไว้ทั้งนั้น

หากคุณไม่สามารถเข้าไปอ่านที่เว็บ แนวหน้าคอทคอมได้ ก็ลองเข้าไปอ่านใน BLOG ของเว็บไซต์ <http://www.whiteelephanttravel.co.th/> ในบล็อก “คูดวงออนไลน์” ซึ่งผมได้เอาบทความคูดวงเก่าๆทั้งหมดรวมเอาไว้ที่นี่แล้ว

ตอนนั้น คุณได้ถามถึงเรื่อง “ศัตรู” แต่คุณไม่ได้บอกอะไรไปมากกว่านี้ ผมจึงตอบไปว่า

“เมื่อมองในดวงชะตาโดยรวมก็เห็นว่า ศัตรูของคุณก็มักจะเป็นบริวารใกล้ชิดตัวคุณส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ เจ้านายของคุณ หรือ ผู้ที่ให้การสนับสนุนคุณ ก็อาจจะเป็นศัตรูของคุณได้

ที่น่ากลัวก็คือ ศัตรูโดยตรงที่เผชิญหน้ากัน อาจจะเป็นหุ้นส่วนที่ลงทุนร่วมกัน หรือ ศัตรูเปิดเผยที่เปิดหน้าชก เปิดเผยตัวอย่างเห็นๆกับคุณ ศัตรูประเภทนี้เองที่จะทำให้คุณเสียเลือดเสียเนื้อ เลือดตกยางออกได้”

ในที่นี้ ศัตรูโดยตรงของคุณก็คือ เพื่อนบ้าน ที่คุณจะพบหน้าค่าตากันทุกเมื่อเช้าวาน ไม่มีทางหลีกเลี่ยงไปไหนได้ ยกเว้นแต่ว่า คุณจะย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่น ซึ่งก็คงจะหนีเรื่องแบบนี้ไม่พ้นอยู่ดี

เหตุผลในทางโหราศาสตร์ก็คือ มันเกิดขึ้นจากการสลับเรือนเกษตรของดาว 4 ดวง ซึ่งบางดวงก็เป็นดาวร้าย และเป็นเจ้าภพร้ายด้วยซ้ำ

มันเป็นวิบากกรรมร้ายที่ถูกฝังอยู่ในดวงชะตาของคุณมาตั้งแต่เกิด รอแต่เพียงว่า จะเกิดเมื่อใดเท่านั้น

เมื่อเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขดวงชะตาของเราได้ เราก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตของตัวเราเอง

มีสุภษิตว่า เพื่อนบ้านที่ดี มีค่ากว่าพี่น้องที่อยู่ห่างไกล

ดังนั้น จึงขอแนะนำให้คุณผูกมิตรกับเพื่อนบ้าน เริ่มด้วยการยิ้มแย้มทักทาย เอาของกินไปฝากเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบไทยๆ พยายามลิ้มความรู้สึกที่ไม่ดีทิ้งไป อะไรที่ยอมได้ก็ขอให้ยอมๆไป ยอมเสียเปรียบบางเรื่องไปบ้าง

สุภษิตจีนบอกว่า ยอมถอยหนึ่งก้าว ฟ้าสว่าง ทะเลเปิด

แต่ถ้าพยายามแบบนี้ยังไม่ได้ผล ผมก็ขอแนะนำให้ย้ายบ้านเสีย หรือ ย้ายที่พำนักไปก่อนนะครับ

ที่ต้องแนะนำแบบนี้ก็เพราะ ดวงชะตาของคุณกำลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลร้ายของดาวเสาร์(๗)จร ที่กำลังกดดันคุณอย่างหนัก ดาวเสาร์(๗)ที่ว่านี้ กำลังเดินถอยหลังซึ่งจะร้ายกว่าดาวเสาร์(๗)ปกติ และจะส่งอิทธิพลร้ายต่อลัคนาของคุณด้วย

ซ้ำร้าย ลัคนาของคุณเองก็มีจุดอ่อนอย่างยิ่งवाद และอาจจะส่งผลในทางร้ายต่อคุณได้ อิทธิพลร้ายอย่างไร ผมคิดว่าคุณทำใหม่คงจะรู้ตัวเองดีนะครับ

เพราะฉะนั้น ขอแนะนำให้เอาตัวเองไปให้พ้นสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้เสียก่อน และ โดยเร็วที่สุด อาจจะไปอาศัยอยู่กับพระในวัด หรือ ที่สงบๆที่ไหนสักแห่งก็ได้ จนกว่าจะล่วงเลยเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563 ไปก่อน

ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงวิบากกรรมกำลังตามเอาคืนคุณอยู่ ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง และไม่ประมาทนะครับ

หากตัดสินใจอย่างไร อย่าลืมเขียนเข้ามาส่งข่าวให้ผมทราบด้วยนะครับ ขอให้คุณโชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ทำใหม่ ช่วยศกบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน

พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipti@gmail.com หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของคุณจ่านงค์ ครับ

ท่านที่สนใจจะอ่านคอลัมน์ “คูดวงออนไลน์” ที่อัปเดตเมื่อหลายปี หรือ หลายเดือนที่แล้ว สามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.whiteelephanttravel.co.th แล้วไปที่ Blog และ “คูดวงออนไลน์” ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

